

แจกกลับพันเอก ทมิษฐุฎฐิโก

กรณี พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุทะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศูนย์ปฏิบัติการที่ 4 (สปป.4) กอ.รมน. สนธิกำลัง ร่วมกับฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ตรวจยึดไม้สักในโครงการสวนน้ำที่ตัดโดยผิดกฎหมาย บริเวณภูชี้ไก่ เขตรอยต่อระหว่าง อ.หล่มเก่า กับ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ บนพื้นที่ 1,800 ไร่ และพบมีการขยายถนนกว้าง 20 เมตร จากเดิม 3 เมตร รวมทั้งบุกรุกที่ดินของชาวบ้านอย่างน้อย 3 รายนั้น

ต่อมาเวลา 15.00 น. วันที่ 31 ต.ค. นายอนันต์ตังตระ โคตร ญาติของ นายอนันต์ตังตระ โคตร ญาติของ นายอนันต์ตังตระ โคตร อายุ 42 ปี อยู่บ้านเลขที่ 298 หมู่ 3 ต.น้ำซุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เจ้าของโครงการสวนน้ำเข้าแจ้ง ร.ต.อ.พิทักษ์ ตีแขง พนักงานสอบสวน สภ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ว่า ขอให้ดำเนินคดีกับ พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุทะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ สปป.4 กอ.รมน. ที่ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าตรวจยึดไม้สักฐานทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง

นายอนันต์ตังตระ โคตร หรืออาจารย์ชากกล่าวว่า สาเหตุที่แจ้งความเพราะถูกทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง และทำให้เดือดร้อนไปถึงข้าราชการผู้ใหญ่บางราย ที่ร่วมส่งเสริมโครงการเกษตรปลอดสารพิษเพราะ พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุทะ และเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าตรวจยึดไม้สักจากข้างถนนที่มิข่างทำถนนได้ตัดวางไว้ข้างทางและจะดำเนินคดีตนขอหาตัดไม้สักซึ่งได้ชี้แจงไปแล้วว่าการตัดถนนนั้นเริ่มต้นจากที่ อบต.หล่มเก่า ได้มาแจ้งว่าชาวบ้านมีความต้องการให้ขยายถนนที่มีระยะทางยาวกว่า 4 กม. แต่ อบต.หล่มเก่า ไม่มีงบประมาณในการก่อสร้าง ตนเลยรับเป็นผู้อำนวยการทั้งค่าใช้จ่ายเครื่องจักรและคนงาน นอกจากนี้ ชาวบ้าน 31 ราย ได้ลงชื่อ

ยินยอมให้ดำเนินการขยายถนนและยังนำเอกสารทั้งหมดมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่ในวันนี้ไว้เป็นหลักฐานด้วย โดยรองนายก อบต.หล่มเก่าเป็นผู้อนุญาตให้ดำเนินการขยายถนนเอง

นายอนันต์ตังตระ โคตรกล่าวต่อว่า กรณีนี้มีความเข้าใจว่าการตัดไม้สักในป่าต้องขออนุญาต แต่การตัดไม้สักที่ปลูกเองในพื้นที่ชาวบ้านนั้นเจ้าของไม้สักควรแจ้งและขอสำัญไม้สักที่ตัดนั้นอยู่ที่เดิมที่ดินของชาวบ้าน ไม่ได้เคลื่อนย้ายออกไปไหน แต่ตนกลับถูกกล่าวหา “ผมไม่เข้าใจว่าทำไม พ.อ.พงษ์เพชรถึงไปให้ข่าวว่าผมไปบุกรุกที่ป่าไม้ที่ภูชี้ไก่ 1,800 ไร่ ทั้งที่ไม่เป็นความจริง เพราะที่ดินภูชี้ไก่แปลงดังกล่าวอยู่น้อยติดกับแม่น้ำ ส่วนที่ดินแปลง 2,200 ไร่ ของนายปณิธาน ชาวสันตติ อายุ 66 ปี หรือเสียเหลืองนั้นอยู่ในพื้นที่หมู่ 5 และหมู่ 13 ต.หล่มเก่า มีโฉนดถูกต้องและที่ดินของเสียเหลืองชื่อมาจากชาวบ้านและมอบให้ผมทำประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าว” นายอนันต์ตังตระ โคตรกล่าว

ส่วนกรณีสวนน้ำคือความผิดพลาดที่ให้ข่าวไป ทั้งข้อเท็จจริงเป็นการทำการเกษตรอินทรีย์เป็นการสอนชาวบ้านทำตามพระราชดำรัสแต่ข่าวที่ออกไปว่าเปิดสวนน้ำในบริเวณที่ป่า ก่อนหน้านั้นตีเอสไอได้ตรวจสอบแล้วแต่ไม่ใช่ที่ดินแปลงนี้การแจ้งความครั้งนี้เพราะต้องการให้สังคมได้รู้ข้อเท็จจริงและไม่ชอบการดูถูกข้าราชการด้วยกันที่กล่าวหาว่ารู้เห็นในการบุกรุกทำลายป่า หากผิดยินดียอมรับผิด

ด้าน ร.ต.อ.พิทักษ์กล่าวว่า ผู้เสียหายยื่นขอให้ดำเนินคดีกับ พ.อ.พงษ์เพชร ในข้อหามาตรา 157 ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพราะกระทำในนามของ ผอ.สปป.4 และขอหาหมิ่นประมาทและ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ซึ่งตามระเบียบการที่ข้าราชการถูกแจ้งข้อหา 157 นั้นจะต้องส่งให้ ป.ป.ช.พิจารณาภายใน 30 วัน ส่วนกรณีนี้คาดว่าไม่น่าเกินสัปดาห์หน้าคงจะสรุปสำนวนส่ง ป.ป.ช.เพื่อพิจารณาได้